

**Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam (VILAS)
Hội Đồng Điều Hành**

THÔNG BÁO

Về sự thiết lập Web Site của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam

Kính gửi: Quý Giáo sư, Quý NIên Trưởng và các Bạn cựu sinh viên luật khoa Việt Nam cùng quý thân hữu,

Câu Lạc Bộ Luật khoa Việt Nam hân hạnh thông báo đến Quý Giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn cựu sinh viên Luật Khoa Việt Nam cùng quý thân hữu về một Web Site của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam vừa được thiết lập, sau khi tạp chí chuyên đề Luật pháp và Đời sống do Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam chủ trương , phát hành được 5 năm đã phải tạm đình bản vì lý do bất khả kháng.

Vì vậy bằng thông báo này, Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam mời gọi Quý giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn cựu sinh viên luật khoa khắp nơi, ở hải ngoại cũng như trong nước mở đọc, đóng góp ý kiến và gửi bài viết hay tài liệu hình ảnh liên quan đến các đề mục ghi trong Web Site VILAS, làm phong phú nội dung, hoàn chỉnh về kỹ thuật, hình thức trình bày, giúp thành đạt những mục tiêu ích thiện mà Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam muốn thành đạt qua Web Site này. Xin mở đọc: luatkhoavietnam.com.

Nhân đây cũng xin tham khảo với Quý giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn cựu sinh viên Luật Khoa Việt Nam về một dự định: Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, cũng là kỷ niệm 10 năm cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân Cựu Sinh Viên Luật Khoa Sài Gòn lần đầu tiên tại hải ngoại (2000-2010), Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam dự định tổ chức tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, một cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân Cựu Sinh Viên Luật Khoa Việt Nam toàn thế giới vào những ngày cuối tuần của tuần lễ Phục Sinh (Easter) cuối tháng 3 năm 2010. Lý do chọn thời điểm này là vì có những ngày cuối tuần nghỉ dài ngày, thời tiết tại Houston vẫn còn là Mùa Xuân dài nên mát mẻ, thoải mái, rất tiện lợi và thích hợp để đón tiếp Quý giáo sư, Quý Niên Trưởng và các Bạn cựu sinh viên luật khoa Việt nam từ xa đến tham dự.

Nếu được sự hưởng ứng, hỗ trợ của Quý giáo sư, Quý Niên trưởng và các Bạn cựu sinh viên Luật khoa Việt Nam khắp nơi, ở hải ngoại cũng như trong nước, Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam tại Houston sẽ lên kế hoạch tổ chức, chương trình Hội Ngộ và trình bày chi tiết trong những Thông Báo sau này.

Trân trọng

Houston, ngày 2 tháng 3 năm 2009

TM. Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam
Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành

Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng

